

Nội dung chính:

- Thành công của SIS@VT trong bộ môn ICT-Kỳ thi IGCSE Cambridge
- Chuyển đi OBV của lớp 8 tại Bình Định
- Tìm hiểu chu trình lên men
- Giờ đọc tiếng của lớp 1G
- Cuộc thi đánh vần khu vực
- Hoạt động STEM của KIK
- Chuyển đi OBV-Lớp 7 tại Hạ Long
- Chuyển thăm quan của trường Methodist
- Lớp Y1L làm thơ

Trường quốc tế Singapore Vũng Tàu chúc mừng thành công của em Chen Song-Yi ở bộ môn ICT trong kỳ thi IGCSE

Nhà trường vui mừng thông báo rằng Chen Song-Yi, thường được các bạn gọi thân mật là Pumbaa, đã giành được giải thưởng danh giá 'Top In Vietnam' ở bộ môn ICT trong kỳ thi Cambridge IGCSE năm 2023. Thành tích xuất sắc của em trong các kỳ thi đã mang lại niềm tự hào và niềm vui to lớn cho Trường Quốc tế Singapore Vũng Tàu (SIS@VT).

Kể từ những năm học đầu tiên tại SIS@VT, Pumbaa đã luôn nỗ lực và hăng say trong học tập. Em đã theo học tại trường từ khi em là học sinh mẫu giáo, em luôn thể hiện sự khát khao kiến thức và cam kết đạt được những thành tích xuất sắc.

Hiện tại, Pumbaa đang theo học Trung học Phổ thông tại thành phố Hồ Chí Minh, em liên tục đạt được các thành tích xuất sắc trong tất cả các môn thi IGCSE và đã thiết lập tiêu chuẩn cao trong thành tích học tập. Điểm số cao nhất tại Việt Nam ở bộ môn ICT trong kỳ thi Cambridge IGCSE mà em đạt được càng khẳng định khả năng và sự nỗ lực đặc biệt của em.

Trong khi khả năng học tập của Pumbaa vượt trội ở bộ môn CNTT với điểm số xuất sắc ở mọi mặt, em lại có niềm đam mê với Sinh học và mong muốn theo đuổi sự nghiệp trong lĩnh vực này. Sự quyết tâm và nỗ lực không ngừng nghỉ của em là nguồn cảm hứng cho các bạn học sinh cũng như những người làm lĩnh vực giáo dục.

Thầy Victor, giáo viên bộ môn ICT IGCSE của Pumbaa, đã bày tỏ sự tin tưởng tuyệt đối vào khả năng của Pumbaa, tin rằng em đang sở hữu những phẩm chất cần thiết để giành được một suất học đáng mơ ước tại Đại học Quốc gia Singapore (NUS), trường đại học hàng đầu của Singapore. Bất chấp những yêu cầu đầu vào nghiêm ngặt, niềm tin của thầy Victor vào tiềm năng của Pumbaa vẫn không thể nào lay chuyển.

Trong khi Pumbaa tiếp tục hành trình đạt được khát vọng học tập của mình, toàn bộ cộng đồng SIS@VT xin gửi lời chúc mừng chân thành và những lời chúc tốt đẹp nhất đến em. Nhà trường tin tưởng rằng Pumbaa sẽ tiếp tục tỏa sáng rực rỡ trong mọi nỗ lực trong tương lai, đại diện cho SIS@VT, Việt Nam và Đài Loan với niềm tự hào và khác biệt.

Thật tình cờ, đây là giải thưởng 'Top in Vietnam' lần thứ 3 của SIS@VT từ các cuộc thi Cambridge. 2 môn đạt giải thưởng còn lại lần lượt thuộc lĩnh vực CNTT & Hóa học vào các năm 2018 và 2020.



Chuyến đi OBV tại Bình Định : Một trải nghiệm khó quên

Các em học sinh lớp 8 vừa bắt đầu chuyến đi OBV 5 ngày đến Bình Định, một hành trình khó quên đầy phiêu lưu và học hỏi. Chuyến đi là sự kết hợp thú vị giữa thử thách và niềm vui, với nhiều hoạt động nhằm kiểm tra giới hạn và khơi dậy lòng nhiệt huyết của các em. Từ nỗ lực thể chất đến theo đuổi sáng tạo, các em đã vượt ra khỏi vùng an toàn của mình, thể hiện tinh thần trách nhiệm và trí tưởng tượng vượt trội. Trong suốt khóa học, các học viên đã tham gia đầy đủ các hoạt động, tích cực tìm kiếm kiến thức thông qua trải nghiệm thực tế và thảo luận. Các em đặt ra các câu hỏi, tiến hành thực nghiệm và giải quyết vấn đề, nuôi dưỡng niềm khát khao học hỏi và điều này sẽ giúp ích cho các em trong những nỗ lực phía trước.

Chuyến đi đã chứng minh đây là một trải nghiệm mang tính thay đổi đối với các em học sinh, tiếp thêm các em niềm yêu thích khám phá và đánh giá cao giá trị của sự hợp tác. Những bài học rút ra thông qua các hoạt động chắc chắn sẽ định hình cuộc sống của các em, giúp các em có thể đương đầu với những thử thách trong tương lai với sự tự tin và quyết tâm.



Chu trình lên men thú vị: Lớp 1L khám phá ở phòng thí nghiệm

Lên men là một quá trình thú vị đã được con người sử dụng trong nhiều thế kỷ qua, từ ủ bia đến nướng bánh mì. Học sinh Lớp 1 Quốc tế đã khám phá chu trình lên men bằng cách sử dụng các vật liệu đơn giản nhưng đầy thú vị gồm có men và bong bóng. Học sinh đã tìm hiểu được thực tế về quá trình lên men cũng như vai trò của nó trong việc tạo ra khí. Bằng cách quan sát sự phồng lên của bong bóng, các em đã tận mắt chứng kiến kết quả hoạt động trao đổi chất của nấm men. Thí nghiệm này đặt nền tảng cho việc khám phá sâu hơn về các quá trình sinh học và thúc đẩy sự tò mò về thế giới xung quanh chúng ta.



Science Lab
Adventure



Lớp 1G xuất sắc trong kỹ năng đọc



Học sinh lớp Y1G thể hiện kỹ năng đọc ấn tượng trong giờ học tiếng Anh. Hoạt động đọc là một phần của bài học đọc viết và học sinh đọc nhiều loại văn bản, bao gồm cả truyện và thơ. Các em cũng học các chiến lược đọc khác nhau, chẳng hạn như sử dụng ngữ âm và dựa theo ngữ cảnh. Học sinh có thể áp dụng những chiến lược này vào việc đọc và thể hiện khả năng hiểu được các văn bản mình đã đọc.





TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE TẠI VŨNG TÀU

NEWSLETTER

THÁNG 5, 2024

Lê Thanh Hải Đạt Giải Nhì Cuộc Thi Đánh Vần Khỏi Trung Học Quốc Tế Khu Vực Phía Nam

Trong một cuộc thi đánh vần thường niên đầy căng thẳng khác được tổ chức vào ngày 26/4/2024 vừa qua, Lê Thanh Hải (James) của SIS VT đã mang lá cờ của tất cả học sinh trung học quốc tế từ các cơ sở SIS phía nam sau khi đánh bại tất cả các thí sinh khác đến từ Cần Thơ, Bình Dương và Nam Sài Gòn. James tiến vào vòng quốc gia và thiếu chút nữa sẽ trở thành nhà vô địch đánh vần ở cấp độ của mình. Mặc dù vậy, James vẫn thể hiện sự duyên dáng trước áp lực như một chiến binh ong đánh vần thực thụ.

Con đường đi đến vòng thi khu vực và quốc gia không hề dễ dàng vì mỗi học sinh chiến thắng tại trường đều phải học hơn 3.000 từ. Theo James, em phải thường xuyên dành nhiều giờ đồng hồ để ôn lại từ vựng sẵn sàng cho cuộc thi đầy căng thẳng bên cạnh việc chuẩn bị cho các bài học và các bài kiểm tra khác. James đã phải tra cứu cách phát âm và nghĩa trong từ điển Merriam Webster của hàng loạt từ khó, việc này khiến em mất rất nhiều thời gian và công sức.

Trong ba năm qua kể từ khi bắt đầu chương trình đánh vần trên toàn hệ thống, SIS Vũng Tàu đã đào tạo được hai nhà vô địch về đánh vần ở cấp Trung học Cơ sở và một nhà vô địch ở cấp Tiểu học. Toàn trường chúc mừng chiến thắng của James dù em chưa thể giành được vương miện và tập thể SIS Vũng Tàu đều rất tự hào và vui mừng vì thành tích mà em đạt được. Làm tốt lắm, James!



TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE TẠI VŨNG TÀU

NEWSLETTER

THÁNG 5, 2024

HỌC SINH KHỐI MẪU GIÁO TRANG HOÀNG MẶT NẠ TỪ THIÊN NHIÊN



Các em học sinh mẫu giáo đã tham gia giờ học STEM vui nhộn và mang tính giáo dục, nơi các em trang trí mặt nạ bằng lá và hoa. Lớp học giúp các em khám phá về thiên nhiên và môi trường, tìm hiểu về các loại lá và hoa khác nhau mà các em có thể tìm thấy ở môi trường xung quanh. Các em cũng tìm hiểu về tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường và việc các em có thể làm để bảo vệ môi trường.



Chuyến đi OBV đến Hạ Long

“Bạn đang tham gia OBV à?” câu hỏi đặt ra cứ như thể những người tham gia không hoài nghi này cũng không biết họ đang tham gia để làm gì. Mười sáu chú Gấu Con mặc áo phông màu cam và quần đùi màu xám đi theo Gấu Mẹ đến quầy làm thủ tục, trong khi Gấu Mẹ đi theo phía sau để đảm bảo đàn con của mình không bị lạc.

Những du khách tò mò đến và đi từ Vịnh Hạ Long tại các sân bay, đã nhường đường cho đoàn. Sau 5 ngày trau dồi kỹ năng: dựng lều, thám hiểm hang động, leo núi, nấu ăn ngoài trời, giải quyết vấn đề rò rỉ đường ống, mệt mỏi, nhớ nhà, các học viên SIS (Vũng Tàu) hay còn gọi là “**Những chú muỗi phiêu lưu**” và “**Đội những viên kim cương**” đã trở về nhà, trong vòng tay yêu thương của gia đình.





TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE TẠI VŨNG TÀU

NEWSLETTER

THÁNG 5, 2024

Chuyến thăm quan của trường Methodist đến trường SIS

Vào ngày 14 và 15, tháng 5, năm 2024, các học sinh và nhân viên của Trường Methodist Singapore đã thăm quan trường SIS trong một chuyến giao lưu và trao đổi văn hóa với nhiều hoạt động khác nhau. Chuyến thăm quan nhằm mục đích thúc đẩy tình hữu nghị, chia sẻ kinh nghiệm giáo dục và thúc đẩy trao đổi văn hóa giữa hai trường.

Thăm quan khuôn viên trường SIS

Ngày giao lưu được bắt đầu bằng việc tham quan khắp khuôn viên trường SIS, dưới sự hướng dẫn nhiệt tình của đội ngũ nhân viên. Trường Methodist đã được giới thiệu các cơ sở vật chất của nhà trường bao gồm các lớp học hiện đại, phòng thí nghiệm khoa học và phòng máy tính được trang bị đầy đủ, thư viện rộng rãi, cơ sở hạ tầng thể thao hiện đại. Chuyến tham quan nêu rõ cam kết của trường SIS trong việc cung cấp một môi trường học tập thuận lợi và nhấn mạnh các phương pháp giáo dục đổi mới của trường.

Thăm quan lớp học

Giờ khoa học: Đoàn tham quan đã có cơ hội tham gia giờ học khoa học. Họ quan sát các phương pháp giảng dạy tương tác kết hợp công nghệ hiện đại và thí nghiệm thực hành. Học sinh của cả hai trường đã tham gia vào một buổi học tập hợp tác, trong đó các em thảo luận về những phát triển khoa học gần đây và tham gia vào một thí nghiệm chung về phản ứng hóa học.

Bộ môn Quan điểm Toàn cầu: Chuyến thăm cũng bao gồm một buổi học về bộ môn Quan điểm Toàn cầu. Môn học này tập trung vào tư duy phản biện, nhận thức toàn cầu và học tập liên ngành, cung cấp nền tảng cho sinh viên thảo luận về các vấn đề toàn cầu. Các học sinh của trường Methodist đã tích cực tham gia vào các cuộc tranh luận và thảo luận nhóm, đóng góp quan điểm cũng như học hỏi từ các bạn học sinh SIS.

Trò chơi

Trên tinh thần hữu nghị thân thiết, học sinh hai trường đã tham gia nhiều trò chơi giao lưu. Các hoạt động thể thao bao gồm bóng chuyền bãi biển, bóng rổ và bóng rổ, nâng cao tinh thần đồng đội và tinh thần thể thao. Những trò chơi này không chỉ rèn luyện thể chất mà còn giúp gắn kết tình hữu nghị giữa học sinh hai trường.

Giới thiệu ẩm thực

Chuyến tham quan kết thúc bằng chương trình giới thiệu ẩm thực thú vị, trong đó cả hai trường đều thể hiện kỹ năng nấu nướng của mình. Các em học sinh và giáo viên đã có cơ hội nếm thử nhiều món ăn đa dạng do học sinh các trường chế biến. Buổi trao đổi ẩm thực này không chỉ thỏa mãn vị giác mà còn mang đến cơ hội tìm hiểu về truyền thống ẩm thực đa dạng của mỗi cộng đồng.

Kết luận

Chuyến thăm của Trường Methodist tới Trường SIS là một sự kiện thành công, nêu rõ tầm quan trọng của việc trao đổi giáo dục. Chuyến tham quan cho phép học sinh và giáo viên trải nghiệm các phương pháp giảng dạy khác nhau, chia sẻ kiến thức và xây dựng tình hữu nghị lâu dài. Cả hai trường đều mong muốn được hợp tác trong tương lai và tiếp tục trao đổi để làm phong phú thêm trải nghiệm giáo dục của mình.



SINGAPORE
INTERNATIONAL
SCHOOL
Since 1986

TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE TẠI VŨNG TÀU NEWSLETTER

THÁNG 5, 2024





TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE TẠI VŨNG TÀU

NEWSLETTER

THÁNG 5, 2024

Weather

The Weather

By Minh, Year 1L

The sun is bright
The clouds are white.
The moon is looking
While children are playing.
The wind howls
In the tree, I hear the owls
The sun is hot
The winter is not.

My Favorite Weather

By: Lucas, Year 1L

The sun is shining
And the stars are twinkling
The man is shouting
You are nice
And the weather is nice

One Sunny Day

By: Marius, Year 1L

The clouds are dark.
The sky has a beautiful arc
As I look out the window,
Then, the wind blow
The light is light
And the color is white

The Weather

By: Gabriel, Year 1L

The sun is light
I lose my sight
I'd go for a dip
I'll buy a lemon juice for a sip
The sky is blue
It would be nice to go and poo.

What's the weather like?

By: An, Year 1L

The sun is light.
The clouds are white.
The wind is cold.
The storm and lightning.
The snow is falling.